



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑







ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๕

### เร่งจัดหาวัคซีนโควิดเด็กเร็วที่สุด

ก. ภาควิชาเป็นเดือนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศ "ปิดฉีกโควิด-19 ในกรุงเทพฯ" ไปหมดแล้ววัคซีนให้จบ ในสองเดือน มีทุนชน 2.5 ล้านโดส กรกฎาคม 2.5 ล้านโดส รวม 5 ล้าน โดส แต่วัคซีนไม่มาตามนัดหมายของเอกชน "เลื่อนหาวัคซีนดี ขาดแคลนวัคซีน" นายภาควิชาไม่มาตลอดว่า ก.ก.-พ.ย. จะได้รับวัคซีน แอสตราเซนเนกาเดือนละ 10 ล้านโดส ไม่ต้องกลัวขาดแคลนวัคซีน แต่บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ

แต่ นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เติมนัดเผย บริษัทแอสตราเซนเนกาจะส่งวัคซีนให้ไทยเดือนละ 5-6 ล้าน โดสเท่านั้น แต่ถึงเจอ โควิด-19 สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) ที่กำลังเริ่มระบาดจันทันที

จากที่ผลิตได้เดือนละ 10 ล้าน โดสอีก 10 ล้าน โดสส่งออกไปขายต่างประเทศ อย่างรวดเร็ว

ไม่คอยศึกษาเกี่ยวกับโรคโควิดว่าจะส่งวัคซีนให้เดือนละ 10 ล้าน โดส??? นพ.อ.สุวรรณพล หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา

หน้าแคบในกรณีรับนายชัชวาลย์ เตือน ก.ก. วัคซีนหายวันไปทันที คลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ได้โพสต์ถึง ความร่ำรวยของโควิด-19

5 ล้าน โดส ทำให้ แผนบูรณาการวัคซีนทั่วประเทศล้มไปทันที และ สายพันธุ์อินเดีย ว่า สายพันธุ์ผู้ล่า (อังกฤษ) ลิดได้บ้างว่า สายพันธุ์ G (ผู้ล่า) 1.7 เท่า แต่ สายพันธุ์ผู้ล่า (อังกฤษ) ที่เริ่มพบในคนงานก่อสร้าง

คนกับชาวธุรกิจรวมทั้งสาธารณสุขมีแผนแก้ปัญหาอย่างไร วัคซีนแอส- เป็นโรค 4 บนมอของกระทรวงระลอก ๑

ครหาชนกาก็หายไปเดือนละ 5 ล้าน โดส เป็นเรื่องใหญ่มาก ในยาม ๓ ขณะนี้ที่กรุงเทพฯ อาจการศึกษาวิจัยของศูนย์กว่า 70๐๐ ตัวอย่าง

ที่ไปขอทำล้างขาดแคลนวัคซีน ไรท์กำลังระบอบกักกัน 5 เดือน คัดค้น ในเดือนที่ผ่านมามีกว่า ๑๐๐ ส่วนในการพบสายพันธุ์เดลตาสูงชันเร็วมาก

ก.ก.-พ.ย. วัคซีนหายวันไปถึง 25 ล้าน โดส เป็นจำนวนที่สูงมากจนรับ จนขณะนี้ส่วนในผู้ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยเป็นสายพันธุ์เดลตา สายพันธุ์

ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครและประเทศไทยทั่วทั้งละแวก เดลตาติดเชื้อได้ง่ายมาก บางครั้งจะไม่รู้เลยว่ารับเชื้อมาจากที่ใด การระบาด

อยู่รอบรอบเราเร็วที่สุดคือ โควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปีมานี้ จะเห็นสูงชันขึ้นอีกอย่างแน่นอน จึงต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากาก

อนามียกตลอด ถ้ามือใช้แอลกอฮอล์ ถ้าพบเคาะระห่าง ลงจำนวนการ รวมคน ต้องระมัดระวัง ไอจกาที่จะติด โรคโควิด-19 ได้ตลอดเวลา ถ้าไม่จำเป็นอยู่บ้านจะดีที่สุด

ปัญหาใหญ่ที่เห็นเพิ่มพูนมาเป็นวงกว้างคือเรื่องก็คือ การคิดซื้อ โควิด-19 ในศึกและเขาชวนคุยค่ากว่า 18 ปีลงมา ทั้งเด็กอ่อนและ ผู้เรียนจำนวน 14-15 ล้านคน วันที่เริ่มมีข่าวนี้ เด็กอายุไม่กี่ขวบ เด็กในศูนย์เด็กเล็ก เด็กนักเรียนที่โควิด-19 กันแล้ว ได้แต่รักษาไปตามอาการแต่ยังไม่มีการพูดถึงเรื่อง "การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา" ซึ่งสำคัญไม่แพ้ผู้ใหญ่ ประเทศ

อินเดียเริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กมาหลายเดือนแล้ว ส่วนงานอาหารและยา สหรัฐฯ อนุมัติให้ใช้ วัคซีนไฟเซอร์ ฉีดในเด็กอายุ 12-15 ปี วัคซีน โมเดอร์นา ฉีดในเด็กอายุ 12-17 ปี องค์การอนามัยโลก อนุมัติให้ใช้ วัคซีนไฟเซอร์ ฉีดในเด็กอายุ 12-15 ปีแล้ว ประเทศไทยวันนี้วัคซีน ผู้ใหญ่ก็ยังไม่ถูกส่งทันปกติ

เมล็ดว่า พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ นายกรัฐมนตรี ควรเร่งจัดหา "วัคซีนป้องกันโควิด-19 เด็ก" ให้ได้เร็ว เด็กคืออนาคตของชาติ อย่า ให้พวกเขาต้องเผชิญโรคระบาดจนยากลำบากเลย

นพ.กษัตริย์ท่าพูดอย่าง By all means ในฐานะผู้นำประเทศ เพื่อจัดหา วัคซีนไฟเซอร์ โมเดอร์นา มาให้เร็วที่สุด เพื่อให้เด็ก และผู้ใหญ่รอดไปด้วยกัน อย่าให้คนไทยต้องรอวัคซีนเงินทองอีกแห่ง อย่างที่ นพ.วิฑูรย์ คำวินัยย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม แถลงเลย.

**"สม เปลี่ยนทิศ"**

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

▶ **เสียงสูง...พล.อ.ประยุทธ์**  
จันทร์โอชา นายกาและรมว.  
กลาโหมถ่ายเซลฟี่กับนาย  
วีรศักดิ์ พิษณุวงษ์ ประธาน  
หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ในงาน  
กูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จ.ภูเก็ต ต่อ  
มานายวีรศักดิ์ ประกาศติดเชื้อ  
ไวรัสโควิด-19 ทำให้นายกฯ ต้อง  
กักตัวต่วนเป็นเวลา 14 วัน



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

## ‘บิกตู’

□ ต่อจากหน้า 1

สุรินทร์ ร่วม “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ติด “โควิด” แกรมมาถ่ายรูปลูกแบบชนิดนกฯ ซึ่งผลตรวจรอบแรกเป็นลบทั้งคู่ ด้าน คนรอวัคซีนทางเลือกเฮลั่น อสส. ตรวจร่างสัญญา “วัคซีนโมเดอร์นา” เสร็จเรียบร้อย ส่งยื่นองค์การเภสัชฯ ดำเนินการต่อ “อนุทิน” คอบปม “เอกสารหลุด” เป็นเรื่องจริง ชี้ แคมเปญความเห็น ยัน วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส เข้าไทยแน่ ผัง อธิบดีกรมควบคุมโรค ชัดกลับ ลั่น “เอกสารปลอม” ระบุข้อความคิดแปะไม่ใช่บทสรุปที่ประชุม สธ. รุก สกัด “โควิด” กทม.-ปริมณฑล ปรับใหญ่ 4 มาตรการ ทำทันที หวังเอาให้อยู่ใน 1 เดือน เปิดฟาสต์แทร็กผู้สูงอายุ-7 กลุ่มโรค ตรวจ-รักษาเร็ว พร้อมเพรียง 80% ให้กลุ่มเปราะบาง เข้มมาตรการบังคับเวิร์กฟรอมโฮม กรมวิทย์ฯ เผย “เดลตา” ยึดพื้นที่ กทม. สำเร็จ ศาลสั่งปรับ “บัวหวาน เดอะเฟซ” กับพวก 5 พัน จำคุก 15 วัน มั่วสมอ้างเอกมัยเมิน “โควิด” ขณะที่ “พิมฐา” ดารา คัง เจอดี ผวง. เขียงใหม่ ส่งคนแจ้งจับฝ่าฝืนคำสั่ง คกก.โรคติดต่อฯ

### ◆ ไทยป่วย 6,166-ดับอีก 50

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิดทั่วโลก มียอดสะสมผู้ป่วยเป็น 184,562,051 ราย เสียชีวิต 3,993,319 ราย กรณีของประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,248 ราย รวมยอดสะสม 4,903,434 ราย ซึ่งสถานการณ์ของอังกฤษกับของไทยมีความใกล้เคียงกันโดยประชาชนในอังกฤษได้รับวัคซีนแล้วระยะหนึ่ง แต่จากการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่าการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการเสียชีวิตและการป่วยหนักได้แต่ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ ทั้งนี้อังกฤษจะระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนเพิ่มเติมในเดือนก.ย. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่ต้องการได้รับการฉีดวัคซีนได้ทันที 3

สำหรับสถานการณ์ในไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,166 ราย แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสุขภาพ 3,961 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 2,109 ราย จากเรือนจำหรือที่ต้องขัง 84 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่าง

ประเทศ 12 ราย ทั้งนี้ยอดสะสมผู้ป่วย 289,233 ราย มียอดรักษาหาย รวม 223,437 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 50 ราย ยอดสะสมผู้เสียชีวิต 2,276 ราย ส่วนยอดสะสมผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 10,777,748 โดส แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 7,804,654 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 2,973,094 ราย

### ◆ 7 คลัสเตอร์ใหม่ใน 5 จว.

กรณีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดที่ผ่านมากใน พื้นที่กรุงเทพฯ ที่ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพฯ 1,069 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 61-70 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 71-80 ปี ถ้าจำแนกตามเพศ พบว่าเป็นเพศชาย 56.31 เปอร์เซ็นต์ และเพศหญิง 43.69 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่กทม.มีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง 117 แห่ง จำนวนเขตอยู่ที่ 46 เขต จาก 50 เขต โดยมีกลุ่มเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ที่ 100 แห่ง และกลุ่มที่เฝ้าระวังคือไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ใน 14 วัน 17 แห่งและมีคลัสเตอร์ที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่ 28 วันขึ้นไปจำนวน 27 แห่ง สำหรับคลัสเตอร์ใหม่พบในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 7 คลัสเตอร์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 324 ราย คลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ 1.จ.สมุทรสาคร อ.เมือง เป็นโรงงานอาหารกระป๋อง 2 แห่ง รวม 27 ราย ค.อ้อมน้อย และโรงงานเสื้อผ้า 53 ราย 2.จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา บริษัทโลจิสติกส์ 2 ราย 3.จ.พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย ตลาดใหญ่วังน้อย 181 ราย 4.จ.ตาก อ.แม่สอด โรงงานเสื้อผ้า 33 ราย และ 5.จ.ฉะเชิงเทรา แคมป์ก่อสร้าง 18 ราย

### ◆ เปิดศูนย์พักคอยชุมชน

ที่ประชุม ศบค.ศบค.ได้รับทราบและมีความหวังใจกรณีผู้ป่วยจำนวนมากต้องการเตียง ซึ่งต้องมีมาตรการปรับเตียงสี่เหลืองและสีแดงที่จะให้พร. เพิ่มเตียงเป็นระดับสีแดง โดยปรับวอร์ดที่อยู่ใน รพ. ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยโรคโควิด มารองรับผู้ป่วยโควิด เพื่อลดการสูญเสียซึ่งครั้งนี้เป็นมาตรการระยะสั้นที่จะเพิ่มเตียงสี่เหลือง สีแดงให้เต็มมากที่สุด ส่วนสีเขียวก็ปรับให้เป็นการแยกกักที่บ้านหรือแยกกักในชุมชน โดยผู้ว่ากทม. ได้สร้างพื้นที่ที่ชี้แยกกักในชุมชนอีก 20 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการภายใน 1-2 วันนี้ ทั้งนี้ศูนย์พักคอยดังกล่าวจะใช้เวลาไม่นาน ก่อนที่จะส่งผู้ป่วยไปอยู่ที่รพ.สนาม เพื่อรักษาต่อไป

### ◆ เดลตายึดกทม. สำเร็จ

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงความคืบหน้าสายพันธุ์โควิดที่ระบาดในประเทศไทยขณะนี้โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจสายพันธุ์ในภาพรวมประเทศพบ

ว่า สายพันธุ์เดลตาขึ้นมาเป็น 32.2% ส่วนใหญ่อยู่ในกทม. และปริมณฑล ซึ่ง กทม.พบสัดส่วนเพิ่มมากถึง 52.2% กระจายอยู่ทุกเขต มากกว่าสายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) ถือว่าเป็นการเข้ามาค่อนข้างเร็วกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อยในขณะที่ต่างจังหวัดขึ้นค่อนข้างเร็วพบแล้ว 18% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยพบใน 47 จังหวัด อย่างพื้นที่ภาคใต้เดิมไม่มีเดลตา ล่าสุด ก็พบอยู่ในหลายจังหวัดเช่น สุราษฎร์ธานี เป็นต้น ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) โดยเฉพาะอุดรธานี ส่วนสายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) สัปดาห์นี้เพิ่มมา 50 กว่าราย แต่ยังจำกัดวงอยู่ที่นครราชสีมา มีกระจายไปจังหวัดใกล้เคียงอยู่พอสมควรที่สุราษฎร์ธานีมี 1 ราย นครศรีธรรมราช 3 ราย และกระบี่ 1 ราย ส่วน กทม.เพิ่มอีก 2 ราย

### ◆ ปรับ 4 มาตรการทำทันที

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 อย่างหนักขณะนี้ ที่น่าเป็นห่วงคือกทม.และปริมณฑล กระทรวงสาธารณสุข จึงต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลในพื้นที่กทม. โดยปรับมาตรการควบคุมโรคใหม่ เริ่มดำเนินการทันทีภายใน ก.ค. คือ 1.ค้นหาผู้ติดเชื้อใหม่ยกระดับให้เข้มข้น 2.ปรับระบบรักษาพยาบาลการเชื่อมต่อของสถานพยาบาลต่าง ๆ 3.มาตรฐานวัคซีนปรับนโยบายวัคซีนโดยบุคลากรด้านหน้าจะมีฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้ในรพ. ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยทุกวัยป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ ส่วนการฉีดวัคซีนประชาชนจะลดการฉีดปูพรมแล้วเน้นฉีดให้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ไม่น้อยกว่า 80% และ 4. คือมาตรการทางสังคมคือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ โดยให้ทำอย่างเข้มงวด สำหรับการรักษา จัดบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดที่มีติดเชื้อไม่รุนแรงทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ จำนวนมากเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในรพ.บุษราคัม แต่หากอาการหนักมากจะต้องส่งเข้าโรงพยาบาลหรือรพ.ใหญ่โดยคร่ำคร่าความเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับรพ.มงกุฎวิเศษ เปิดไอซียู 24 เตียง รับ 11 จำนวน 58 เตียงรวมถึงสถานพยาบาลอื่น ๆ

### ◆ เปิดฟาสต์แทร็กผู้สูงอายุ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า มาตรการควบคุมโรค มี 2 ส่วน คือ 1. ต่างจังหวัด 2. กทม. และปริมณฑล ในส่วนของต่างจังหวัดจะใช้มาตรการเฝ้าระวัง

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

เป็นไปตามมาตรการเดิมแต่ให้ทำอย่างเข้มข้น และเข้มงวด ส่วนพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เป็นจุดศูนย์กลางของระบาด ดังนั้นมาตรการในเดือน ก.ค.-ส.ค. จะต้องจัดให้สอดคล้องมากขึ้น โดยการค้นหา แยกกักควบคุม จะเน้นเพื่อการป้องกันผู้สูงอายุและผู้เปราะบางเสี่ยง โดยเสนอให้จัดทำฟาซิลิตี้ที่กว้างสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเปราะบาง เข็มป่วยที่มีสงสัยให้รับการตรวจเป็นลำดับแรก ๆ และให้รับการรักษารักษาใน รพ.ทันที ส่วนกลุ่มอื่นที่ยังไม่มีอาการ เป็นวัยหนุ่มสาวที่อาการป่วยหนักน้อยให้ใช้วิธีการตรวจอื่น ๆ ควบคู่กันไป ๖. ปรับการสอบสวนควบคุมโรคเน้นเรื่องการควบคุมไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหญ่ และหาจุดเสี่ยงระบาดให้ทันเวลา ส่วนการสอบสวนเฉพาะชวย หรือโหนดไลน์ ให้แต่ละจุดตรวจเป็นผู้ดำเนินการแทน ขณะที่การควบคุมเชิงรุกเน้นจุดเสี่ยงเป็นซูเปอร์สปร์ดเคอร์ หรือกลุ่มกระจายได้กว้างขวาง เรื่องที่ ๓ ที่ทำในเดือน ส.ค. คือ มาตรการวัคซีนในเดือน ก.ค. ดังเป้าหมายอย่างน้อย 10 ล้านโดส โดยกระจายลงไปรายสัปดาห์ สัปดาห์ละประมาณ 2-2.5 ล้านโดส เป้าหมายลดการป่วยหนักและการเสียชีวิต

### ◆ หวังเอาให้อยู่ในเดือน

สำหรับการระดมฉีดวัคซีน กทม. มีผู้สูงอายุและผู้เปราะบางประมาณ 1.8 ล้านคน ระดมฉีดให้ได้อย่างน้อย 70% ภายใน 2 สัปดาห์ได้หรือเบื้องต้นกับ กทม. แล้ว ส่วนปริมณฑลจะฉีดให้แล้วเสร็จในเดือน ก.ค. และจังหวัดอื่น ๆ จะฉีด 2 กลุ่มนี้ให้ได้ภายในเดือน ส.ค. การฉีดเพื่อควบคุมการระบาด โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสระบาดในวงกว้าง เช่น โรงงาน ตลาด จะมีฉีดรอบชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรครวมทั้งกลุ่มเสี่ยงคิดเชื้อสูง กลุ่มที่โอกาสแพร่กระจายสูงผู้สูงอายุได้มากหรือซูเปอร์สปร์ดเคอร์

### ◆ บังคับเวิร์กฟรอมโฮม

อีกประการสำคัญคือการยกระดับมาตรการทางสังคม มาตรการทางองค์กร โดยเฉพาะประชาชนในกทม. และปริมณฑล ต้องบังคับมาตรการทำงานที่บ้าน (work from home) ในสถานที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่หน่วยบริการป้องกันและควบคุมโรค และสถานประกอบการเอกชนขนาดใหญ่ให้ได้อย่างน้อย 70% ที่สำคัญคือให้ประชาชนเพิ่มความเข้มข้นมาตรการบุคคลและประยุกต์หลักการนับเปิด แอนด์ ซิด ตัวเอง/ครอบครัวเพราะทราบว่าการคิดเชื้อใน กทม. และปริมณฑลส่วนใหญ่ติดที่บ้านและที่ทำงานขอให้หัวหน้ากักให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน กิจกรรมที่ไม่จำเป็นขอให้งดเว้น โดยเฉพาะการรับประทานอาหารร่วมกันต้องงด



เว้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ลดการเดินทางออกนอกบ้าน

### ◆ เอกสารลับ"วัคซีน"ไหล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเอกสารสรุปการประชุมเฉพาะกิจระหว่างคณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและคณะทำงานด้านบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีข้อสรุปแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ที่คาดว่าจะนำเข้าสู่ประเทศไทยเดือน ก.ค. รวม 1.5 ล้านโดส ให้เน้นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง 7 โรคในพื้นที่ระบาด ซึ่งจากเอกสารดังกล่าว พบว่ามีจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการวัคซีนว่า ควรมุ่งเน้นไปที่บุคคล 3 กลุ่ม คือ 1.บุคคลอายุ 12-18 ปี 2.กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้วัคซีนได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ และ 3.ให้บุคลากรด่านหน้ากระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นวัคซีนเข็มที่ 3 อย่างไรก็ตามกลับมีความเห็นหนึ่งระบุว่า ถ้าหากเอามาฉีดกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ แสดงว่ายอมรับว่าซิโนแวค ไม่มีผลในการป้องกันและจะแก้ตัวยากมากขึ้น

### ◆ เป็นเรื่องลวก.วิชาการ

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีเอกสารจากที่ประชุมเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิดชนิดไฟเซอร์ ที่จะเข้ามาในประเทศไทย จากกรณีโรคของสหรัฐว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารภายในจากการประชุมของคณะกรรมการวิชาการ เราไม่ควรที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะเป็นเรื่องของวิชาการ

ทราบใดที่ยังไม่ได้มาเป็นขั้นตอนปฏิบัติ ก็ยังไม่มีผลอะไรการประชุมคณะกรรมการวิชาการที่มีอาจารย์แพทย์ ซึ่งแต่ละท่านเสียสละเวลาเข้ามาเมืไม่ได้เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงหรือลูกจ้างอะไร แต่สละตัวเองเข้ามาเพื่อความเห็นของตนเองซึ่งก็มีบันทึกไว้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแนวปฏิบัติเพราะหลังจากนั้นต้องมีอีกหลายขั้นตอน ที่จะตกลงกันว่า จะปฏิบัติในแนวทางไหน

### ◆ ขอให้ออมติเพื่อชัดเจน

เมื่อถามว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อสรุปแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเพียงความเห็นเท่านั้น ว่าแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรเขาก็รวบรวมมา นี่เป็นที่มาของการมีคณะกรรมการเราจึงไม่ได้ให้ใครคนใดคนหนึ่งตัดสินใจ ส่วนจะนำวัคซีนไฟเซอร์มาฉีดเป็นเข็มที่ 3 ให้บุคลากรแพทย์หรือไม่ เป็นเรื่องวิชาการ ตนให้ความเห็นไม่ได้รอให้คณะกรรมการวิชาการผลึกออกมาและคนที่พร้อมสนับสนุน เช่นไฟเซอร์ต้องเข้าใจเกลือผสมเพิ่มในการฉีด ตนก็จะจัดงบประมาณในส่วนนี้มารองรับ กระบวนการทั้งหลายถูกต้องหมดแล้วดังนั้นไม่ไปขบถสรุปที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติ ยังต้องมาเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อเข้าคณะกรรมการวัคซีน ซึ่งไม่ว่าตรงนั้นจะต้องตกลงกันอย่างไรก็

### ◆ ปัดตอบ"ซิโนแวค"ไร้ผล

เมื่อถามต่อว่ามีข้อความในเอกสารระบุว่าหากใช้เข็มที่ 3 ให้บุคลากรแพทย์/ด่านหน้า จะถือว่าเป็นการยอมรับว่าวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ นายอนุทิน กล่าวว่าตรงนั้นต้องสอบถามไปยังอาจารย์เหล่านั้น แต่ไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์กันไปโดยที่ไม่มีแนวทางปฏิบัติหรือผลบังคับใช้ ขอให้คนที่ทำหน้าที่ได้ทำงานเวลาวิพากษ์วิจารณ์อะไรในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว มันก็พูดได้หมด แต่เวลาทำงานทุกคนมุ่งมันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนให้มากที่สุด เขามีความเห็นอย่างไรประ โยชนก็ติดอยู่กับประชาชน วัคซีนซิโนแวค ก็ฉีดคนละ 2 เข็มตามที่ที่มีขึ้นทะเบียนไว้ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลก็อยู่เหนือเกณฑ์อย่างเช่นที่ ภูเก็ต ผลการศึกษาที่พบว่าประสิทธิภาพเพียง 80% ที่เมืองจีน ฉีดทั้งประเทศ ผู้มีโรคเรื้อรังก็ฉีด ก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีผลอะไรตามที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ◆ ชัดกลับ"เอกสารปลอม"

ต่อมา นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีมีการนำเสนอข่าวเอกสารหลุดดังกล่าวว่า เอกสารที่ออกมาไม่ได้ถือว่าเป็นเอกสารลับจริงที่ประชุมวันนั้นมีคนเข้าประชุมค่อนข้างเยอะ มีทั้งในห้องประชุมและออนไลน์ วัตถุประสงค์ขอหาได้ความเห็นทางวิชาการโดยที่เราจะมีวัคซีนตัวอื่นเข้ามาใน

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

อนาคต เช่น ไฟเซอร์หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะคิดให้กลุ่มเป้าหมายอย่างไร กลไกคือพอคณะกรรมการชุดนี้ทำเสร็จ จะเสนอต่อคณะกรรมการที่เขาดูแลต่อไปพอคณะที่เป็นทางการได้ความเห็นชอบแล้วจะเสนอ สบค. เพื่อทราบและเห็นชอบต่อไปเอกสารที่หลุดไปนั้นไม่เรียกว่าเอกสารหลุด แต่เรียกว่าเอกสารที่ไม่จริง เพราะคนที่เขียนสรุปไม่ได้เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการประชุมแล้วถ้าสังเกตดูในเอกสารจะเห็นว่าเหมือนการเขียนอ่านเอาเอง อ่านเอาเรื่องอะไรประมาณนั้น เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่มีเอกสารหลุด แต่นั่นเป็นเอกสารที่ไม่จริงในการประชุมที่มีคนหลากหลายใครจะเสนอความเห็นอะไรก็ได้ แต่สุดท้ายจะต้องมีมติของที่ประชุม

### ◆ ตัดแปะโดยวิธีมติข้อสรุป

อย่างไรก็ตามปกติการประชุมเราต้องการความเห็นที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อสรุปเพราะฉะนั้นกรรมการหรือผู้ที่เข้าประชุมแต่ละคนก็มีสิทธิที่จะเสนอความเห็นของเขา แต่นั่นไม่ใช่ความเห็นของที่ประชุม ไม่ใช่ความเห็นที่เป็นทางการเพราะฉะนั้นต้องดูบริบทด้วยว่าเขาพูดอะไร การเอาคำใดคำหนึ่งประโยคใดประโยคหนึ่งไปโพสต์อย่างเดวิดคิดว่าไม่เป็นเรื่องกับผู้เข้าประชุมทั้งนี้ตอนประชุมคนไม่ได้เข้าประชุมด้วยทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงบอกไม่ได้ว่าเรื่องนี้มีใครพูดว่าอะไรและโดยมารยาทที่ไม่ควรพูดแต่ยืนยันว่าไม่ใช่เอกสารหลุดแต่เป็นเอกสารที่ไม่จริงเป็นการเอาใจใส่ที่ประชุมไปปะติด ไม่ควรส่งต่อ เพราะไม่ใช่เอกสารจริง

### ◆ แจง“ปลดล็อก”ก่อสร้าง

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สบค. ในฐานะ ผอ.สบค. สบค. กล่าวถึงการออกประกาศผ่อนคลายมาตรการแรงงานก่อสร้างว่าเป็นไปตามคำขอของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเสนอแนะขึ้นมาซึ่งในที่ประชุม สบค. สบค. ได้หารือกันซึ่งก็มองว่าเหมาะสมให้มีผ่อนคลายเป็นบางกิจการถ้ามีปิดไซต์ก่อสร้างไปนาน ๆ อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยได้จึงได้เสนอไปยังนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบส่วนการประชุมในสัปดาห์นี้จะมีผ่อนคลายหรือเข้มงวดมาตรการใหม่ขึ้นหรือไม่ขณะนี้กำลังรอฟังกระทรวงสาธารณสุขอยู่ แต่การประชุมในห้วงสัปดาห์นี้ยังไม่เพิ่มมาตรการในร้านเสริมสวยแต่อย่างใด

◆ **ออส.ตรวจร่างสัญญาเสร็จ**  
ที่สำนักงานอัยการสูงสุด นายอัยการแก้วทิพย์ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษก อสส.ร่วมแถลงการตรวจสอบร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาว่า ขณะนี้ อสส. พิจารณาร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาเสร็จแล้วหลังจากรับร่างสัญญาในเวลา 15.00 น. เศษ ของวันที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมา จากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อสส.เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งรัดพิจารณาตรวจร่างสัญญาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วจึงมอบหมายคณะทำงานสำนักงานที่ปรึกษาทนาย โดย น.ส.นารี ศัตตชเตียร อธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษาทนาย ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ตรวจร่างสัญญาอย่างเร่งด่วนช่วงวันที่ 3-4 ก.ค. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการจนแล้วเสร็จในเวลา 22.00 น. และในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ส่งคืนร่างสัญญาให้องค์การเภสัชกรรมไปดำเนินการต่อแล้ว

◆ **ส่งคืนอก.ดำเนินการต่อ**  
ด้าน นายประยุทธ กล่าว ว่า ที่ผ่านมา อสส. เร่งตรวจร่างสัญญาการนำเข้าวัคซีน ตั้งแต่วัคซีนซิโนแวคซึ่งใช้เวลาดูตรวจร่างสัญญา 1 วัน วัคซีนแอสตราเซนเนกา ใช้เวลาดูตรวจร่าง 5 วัน ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ได้รับร่างสัญญาจัดซื้อ จากกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมาสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตรวจร่างเสร็จและส่งกลับไปให้องค์การเภสัชกรรม กรมควบคุมโรคในช่วงเช้าวานนี้ (5 ก.ค.) อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า อสส. ได้พิจารณาร่างสัญญาดังกล่าวทั้งหมดแล้วไม่มีติดค้าง ขณะนี้ไม่มีร่างสัญญาวัคซีนอยู่ในมือของ อสส. แล้ว ส่วนวัคซีนยี่ห้ออื่น เช่น สปุตนิก และจอห์นสันแอนด์จอห์นสันยังไม่ได้รับร่างสัญญาเข้ามา

◆ **ข้อกีดโควิดถ่วงหน่วง**  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากทำเนียบรัฐบาลว่า นายวีรศักดิ์ พิษณุวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ มีผลตรวจเชื้อโควิดเป็นบวก หลังเดินทางไปร่วมงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และร่วมถ่ายรูปกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและร.ว.ร.ว.ก.ลาโหมอย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวแล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ตรวจหาเชื้อ ด้วยการสวอป แล้วซึ่งผลออกมาไม่ติดเชื้อ อีกทั้งได้ปฏิบัติตามกฏตามปกติโดยในช่วงเช้าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นให้การต้อนรับ นายอุทัย มอินตาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย ที่เข้าเฝ้า นายกรัฐมนตรีในโอกาสพิเศษวันที่ ก่อนที่ เวลา 12.10 น. พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางออกจาก

ทำเนียบรัฐบาล โดยไม่มีแจ้งกำหนดการล่วงหน้า ส่วนภารกิจช่วงบ่ายประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในประเด็นมาตรการเพิ่มเติมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

◆ **“บิกตู”สวมกักตัวด่วนแล้ว**  
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและร.ว.ร.ว.ก.ลาโหม มีความกังวลและห่วงใย กรณีที่เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไป จ.ภูเก็ต เพื่อเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ แต่ภายหลังทราบว่า มีผู้ติดเชื้อโควิดเข้าทำงานดังกล่าวด้วย นายกรัฐมนตรีจึงจะใช้เวลาช่วงนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการติดตามและการบริหารราชการภายในพื้นที่ของตนเอง (14 วัน) เพื่อคลายความวิตกกังวลของภาคส่วนและบุคคลที่เกี่ยวข้องยืนยันว่านายกรัฐมนตรียังคงปฏิบัติตามกฏตามปกติ และติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งไม่มีผลตรวจที่เป็นบวก และที่ผ่านมาก็มีตรวจโควิดอย่างต่อเนื่องและยังคงตรวจเป็นระยะ ๆ ต่อไป เพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าประเทศยังเดินไปข้างหน้า และสถานการณ์โควิดยังคงต้องดูแลและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์นี้ยังยืนยันว่าเป็นวันที่ 6 ก.ค. ตามเดิมเพราะยังไม่ได้รับการประสานงานจากทีมงานของนายกรัฐมนตรีว่าจะเปลี่ยนแปลงการประชุมหรือไม่อย่างไร

◆ **“พิพัฒน์”กักตัวตามนายภค**  
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว.ว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงกรณี นายวีรศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ติดเชื้อโควิด หลังจากได้รับทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเข้าร่วมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทำให้ตัวเองกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง เพราะอยู่ในพื้นที่จัดงานกับนายกรัฐมนตรี ล่าสุดได้ไปตรวจหาเชื้อแล้วพบว่าไม่ติดเชื้อ แต่หลังจากนี้ จะชกักตัวดูอาการก่อนไปจนถึงวันที่ 10 ก.ค. จากนั้นจะไปสวอปเพื่อตรวจหาเชื้ออีกรอบหนึ่ง

◆ **ตร.ดำเนินคดี“นำหวาน”**  
พล.ต.ท.ภักดิ์ พงษ์เกตุรา ผบ.ชน.น.สั่งการให้ พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ ผบ.ก.น.สุ



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านเอกมัย ลักลอบเปิดให้บริการเบบส่วนตัว เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เบื้องต้นทราบว่าสถานที่ดังกล่าว คือ ร้านอาหาร ชื่อ CUBE เอกมัย ตั้งอยู่ที่อาคารปาร์ก อเวนิว ถนนเอกมัย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จึงให้ สน.คลองตัน ร่วมกับ สำนักงานเขตวัฒนา ตรวจสอบ พบว่า ร้าน CUBE มีนายพรหมนัส สวรรณ์ เป็นเจ้าของร้าน และมีนายชาคริต มีทรัพย์มาก เป็นผู้จัดการ ดำรงจึงเรียกมาสอบปากคำ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ได้ความว่า เมื่อวันที่ 2 ก.ค. เวลาประมาณ 01.00 น. กลุ่มเพื่อนของนายพรหมนัส 8 คน มานั่งกินข้าวกัน พนักงานสอบสวน สน.คลองตัน ได้ดำเนินการนำตัวผู้ต้องหา 8 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นมี น.ส.รัชชานัท วังศ์ธนทัศน์ หรือน้ำหวาน เดอะเฟซ ดาราสาวรวมอยู่ด้วย ดำเนินคดีต่อศาลแขวงพระนครใต้ กล่าวหาว่าร่วมกันกระทำความผิดฐาน ร่วมกันมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ศาลมีคำพิพากษา ปรับจำเลยทั้ง 8 คน คนละ 5,000 บาท จำคุกคนละ 15 วัน โทษจำคุกรอลงอาญา 1 ปี

## ◆ แจ้งดำเนินคดี “พิมฐา”

ที่ จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ มอบอำนาจให้ นายวิชัย ว่องสวัสดิการ นิติกรปฏิบัติกร ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน พ.ต.ท.อดุลย์ สายสม รอง ผกก. สก.ภูพิงค์ เพื่อให้ดำเนินคดีกับ น.ส.ฐานิดา มานะเลิศเรื่องถูกล หรือ “พิมฐา” ดาราสาวชื่อดังโดยกล่าวหาว่า ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเหตุเกิดที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏตามโซเชียลมีเดียผู้ป่วยโควิดรายนี้ เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 26 มิ.ย. พ่อขับรถมารับที่สนามบินเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ หลายแห่ง ไม่ใส่แมสก์ และไปร้านต่าง ๆ ในจังหวัด กระทั่งวันที่ 30 มิ.ย. เข้ารับการตรวจโควิด พบผลเป็นบวก และเข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในเชียงใหม่.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**ปธ.หอการค้าสุรินทร์ติดโควิด**  
**‘บักตู่’ กักตัว**  
**ถ่ายรูปคู่งานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์**

ต้องปฏิบัติตามมาตรการสธ.14วัน  
ยืนยันผลตรวจหลายครั้งไม่พบเชื้อ  
กทม.ตั้ง14ศูนย์ฯพักรอส่งต่อรักษา  
วางระบบรักษาตัวที่บ้านได้มาตรฐาน  
ป่วยรายวัน6,166ราย-ตาย50ศพ

ยอดติดเชื้อโควิดรายวันพุ่งต่อเนื่อง  
พบเพิ่มอีก 6,166 คน ตาย 50 ศพ  
“หมอยง” ย้ำสายพันธุ์เดลต้า  
มาแทนพันธุ่อัจฉกรรฎาคมนี้  
แน่นอน เหนือคิดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน  
ยี่ห้อไหนก็ฉีดไปก่อน ด้านนายกฯ  
ตรวจเรือ-กักตัวทันที 14 วัน หลัง  
ประธานสภาหอการค้าสุรินทร์โพสต์  
▶▶▶ ต่อ : บักตู่ -หน้า 10

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

## บิกตู

แจ้งผลตรวจเชื่อว่าติดเชื้อโควิด เพราะมีภาพถ่ายร่วมกันในงานเปิดตัวบู๊ตแคมป์บ็อกซ์ โฆษกรัฐบาลเผยผลตรวจโควิดของนายกฯ เป็นลบ แต่ยังคงตัวและทำงานต่อเนื่อง โดยประชุม ครม.ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาว่า ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 6,166 ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ 6,082 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 84 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 50 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-5 กรกฎาคม มีจำนวน 260,370 ราย เสียชีวิตสะสม 2,182 คน ทำให้ไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม อันดับที่ 65 ของโลก

เดลต้าแทนที่สายพันธุ์อังกฤษ.ค.นี้แน่ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชาจุลชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กประเด็น “โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ระบุว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะนี้สายพันธุ์เดลต้า แพร่กระจายเร็วมาก ติดต่อง่ายทำให้ระบาดเร็ว และจะครอบคลุมทั่วโลก ในไทยสายพันธุ์นี้จะมาแทนที่สายพันธุ์อังกฤษหรือแอลฟา ภายในเดือนกรกฎาคม เพราะติดต่อกันและระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อังกฤษ ทำให้ตัวเลขสูงขึ้นเร็ว วัคซีนทุกชนิด พัฒนามาจากสายพันธุ์เดิมตั้งแต่ก่อน ไวรัสก็พัฒนามาพอสมควร ทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลง วัคซีนที่มีภูมิคุ้มกันสูงการลดลงยังทำให้พอป้องกันได้ดีกว่า ส่วนวัคซีนที่มีภูมิคุ้มกันขึ้นได้ต่ำกว่า จะทำให้การป้องกันได้น้อยลงไปอีก ดังนั้น การพิจารณา ศึกษาวิจัยทั้งชนิดวัคซีน และ

การผลิต รวมทั้งระยะห่างของวัคซีนที่จะใช้ จึงต้องปรับให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลสูงสุด ตามทรัพยากรที่มีอยู่

## แนะฉีดวัคซีนเร็วที่สุดอย่าเลือกยี่ห้อ

“ในขณะที่ยังไม่มียาต้านไวรัสใหม่ เมื่อมีวัคซีนอะไร ก็ควรฉีดเข้าร่างกายให้เร็วที่สุด อย่างน้อยก็ภูมิคุ้มกันขึ้นมาจำนวนหนึ่ง ลดความรุนแรงของโรค และป้องกันเสียชีวิตไว้ก่อน จนกว่าจะมีวัคซีนที่นำมากระตุ้น ให้ได้ภูมิคุ้มกันสูงสุดเร็วที่สุด และรอวัคซีนสายพันธุ์ใหม่ที่จะตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดหรือคาดว่าจะระบาดในปีต่อไป ถ้าไวรัสนี้ยังระบาดมากในโลก ก็อาจพัฒนาเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆ ทั่วโลกต้องการวัคซีนมากกว่า 10,000 ล้านโดส ภายในปีนี้ และยังคงต้องการวัคซีนมากระตุ้นอีกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้อีกต่อไป จึงทำให้วัคซีนไม่พอสำหรับประชากรโลก ประเทศผู้ผลิต หรือประเทศพัฒนาแล้ว จะได้เปรียบกว่า” นพ.ยงกล่าว

## นายกฯกักตัวอยู่ปรั.ห.อสุนิทร่ติดโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ นายวีรศักดิ์ พิษณุวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ โพสต์เฟซบุ๊ก Veerasak Pisanuwong ว่า ติดเชื้อโควิด-19 หลังกลับจากร่วมงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ที่ จ.ภูเก็ต โดยระบุ เดินทางไปภูเก็ตเพื่อเปิดงาน ภูเก็ต sand box ด้วยความที่ต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวม จึงขอเข้าตรวจ swab ที่ รพ.สุรินทร์ และกักตัวเองที่มแพทย์ได้แจ้งผลเป็นบวก จึงต้องรักษาที่รพ.ต่อไป ขอโทษทุกคนที่ทำให้กังวลใจ และตกใจ ท่านใดที่ใกล้ชิดกับตน รบกวนสังเกตอาการ 14 วันด้วย จะแจ้งความคืนหน้าอีกครั้ง เพื่อความสบายใจของทุกคน ตนจะปฏิบัติตามมาตรการแพทย์ต่อไป จากนั้นในโลกออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพ นายวีรศักดิ์ถ่ายภาพร่วมกับนายกฯด้วย

## ตรวจเชื้อเป็นลบ-ถกกรม.คอนเฟอเรนซ์

ต่อมา นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯกักตัวและหาวยใจ กรณีวันที่ 1 กรกฎาคม เดินทางไป จ.ภูเก็ต เพื่อเปิด Phuket Sandbox และสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ แต่ต่อมาทราบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดเข้าร่วมงานด้วย นายกฯจึงใช้เวลาช่วงนี้ ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยการติดตามและบริหารราชการในพื้นที่ของตนเอง เพื่อคลายความวิตกกังวลของภาคส่วนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่า นายกรัฐมนตรี ยังปฏิบัติตามภารกิจตามปกติ และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด รวมทั้งไม่มีผลตรวจเป็นบวก ที่ผ่านมาก็ตรวจโควิดต่อเนื่อง และยังคงตรวจเป็นระยะต่อไป เพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า ประเทศยังเดินไปข้างหน้า และสถานการณ์โควิด-19 ยังต้องดูแลแก้ปัญหาใกล้ชิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพิ่มเติมว่า พิธีเปิดตัวบู๊ตแคมป์บ็อกซ์ มีนายกฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม รวมถึงข้าราชการ ร่วมเปิดงาน ทั้งนี้ นายกฯได้ swab ตรวจหาเชื้อ ซึ่งผลออกมาไม่ติดเชื้อ พร้อมกับต้องกักตัว 14 วัน ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 6 กรกฎาคม นายกฯจะประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งจะอยู่แต่ละกระทรวงของตัวเอง โดยในวันที่ที่ที่นายบอขยังพบแม่บ้านของธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเรือขคิดเชื้ออีก 1 คน ธนาคารประกาศปิดทำการ 2 วันเพื่อทำความสะอาด จากนั้นจะนำเจ้าหน้าที่จากส่วนอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ชุดเดิมที่ต้องกักตัว 14 วัน

## แจ้งผ่อน4กิจการเป็นอำนาจสปก.ศบค.

ด้าน พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ให้สัมภาษณ์ถึงการอนุมัติหลักการอนุญาตโครงการก่อสร้าง 4 ประเภท ให้ดำเนินการต่อไป และเคลื่อนย้ายแรงงานกรณีจำเป็น โดยผ่อนคลายข้อกำหนดฉบับที่ 25 บางข้อ ว่า เป็นไปตามคำขอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม เสนอมา สปก.ศบค. หรือแล้วเห็นว่าเหมาะสมและให้ผ่อนคลาย เพราะบางกิจการถ้าปิดไซต์ก่อสร้างไปนาน อาจมีผลกระทบ ส่วนจะผ่อนคลายหรือ

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

เข้มงวดมาตรการใดเพิ่มหรือไม่ ต้องรอฟังจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่พิจารณาอยู่ เพราะเป็นห่วงผลกระทบด้านเศรษฐกิจเช่นกัน เนื่องจากประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการบางส่วนเดือดร้อนส่วนการผ่อนคลายกิจการก่อสร้างให้มีผลย้อนหลัง 28 มิถุนายนนั้น ในข้อเท็จจริงข้อกำหนดให้อ่านจากสปก.ศบค.ไว้แล้วไม่ใช่ขยายกฯ มาอนุมัติให้ย้อนหลัง เพราะการประชุมวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมาแจ้งนายกฯ ด้วยวาจาและนายกฯ เห็นชอบแล้ว แต่การเขียนอนุมัติหลักการต้องรอบคอบ สำหรับการปรับยุทธศาสตร์ดูแลผู้ติดเชื้อได้หรือกับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข กำลังพิจารณาเรื่องนี้

**อีกทม.จัดระบบรักษาที่บ้านได้มาตรฐาน**  
พล.อ.ฉัตรกุลกล่าวต่อว่า การรักษาที่บ้านได้หมายความว่า กทม. หรือเพื่อขอให้ กทม. เร่งจัดระบบรักษาที่บ้านให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับได้ ส่วนโรงพยาบาลสนามในชุมชน จะให้ผู้ติดเชื้อในเบื้องต้นได้รักษา ก่อนเข้าโรงพยาบาลสนาม กทม. ต้องพยายามนำผู้ติดเชื้อเข้าระบบให้ได้ และประสาน โรงพยาบาลเอกชนรับตัวไปรักษา เพราะเงื่อนไขเดิมเมื่อตรวจแล้วถ้าพบติดเชื้อต้องรับรักษาเมื่อจำนวนเตียงจำกัด จะทำให้หนักใจที่จะรับตรวจหาเชื้อ ซึ่งประชาชนที่กังวลต้องเปิดช่องทางให้ได้ตรวจ ปัจจุบันผู้ติดเชื้อมาจาก 3 ส่วนหลัก คือ 1.เดินเข้าไปตรวจ 2.จุดบริหารตรวจหาเชื้อของ กทม. 6 จุดในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต และ 3.ตรวจเชิงรุก โดยต้องพยายามนำ 3 กลุ่มนี้เข้าระบบให้ได้ 100% ทั้งระบบกักตัวที่บ้าน ที่โรงพยาบาลสนามชุมชน หรือที่ศูนย์พักคอย ซึ่งผู้ว่าฯ กทม. จะดำเนินการให้ได้ 20 จุด ใน 50 เขต ซึ่งกลุ่มนี้เป็นคนใช้สีเขียวใกล้ระดับเหลือง ที่ต้องคัดกรองไปสถานที่ที่สูงกว่า และที่โรงพยาบาลสนามหลัก ให้มากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน หากใครจะเข้ารักษาในระบบใดต้องดูความเหมาะสมทั้งสภาพแวดล้อม บ้านพักและที่อยู่อาศัย ถ้าไม่รุนแรงโรงพยาบาลเอกชนต้องดึงวอร์รูม ประสานคนที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน

**จัดไฟเซอร์ลดงบบริจาค20%ฉีดต่างชาติ**  
ผู้สื่อข่าวถามกรณีโรงพยาบาลเอกชน ระบุที่ได้วัคซีนทางเลือกช้า

เพราะติดขัดขั้นตอนรัฐบาล พล.อ.ฉัตรกุลกล่าว ว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม หน่วยงานที่รับผิดชอบได้หารือนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์และไม่ได้ออกราคาให้ สปก.ศบค. รับทราบขั้นตอน ก็เห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบพยายามเร่งดำเนินการ แต่ต้องขอยกยเพราะมาตรการดำเนินการต้องทำอย่างระมัดระวัง และดูกฎหมายด้วย ถ้าทำไปแล้วมีข้อผิดพลาดด้านกฎหมายหน่วยงานก็ต้องรับผิดชอบ กรณีวัคซีนไฟเซอร์ กรมควบคุมโรคเร่งจัดหาเป็นวัคซีนหลัก ส่วนโมเดอร์นา องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เร่งเป็นวัคซีนทางเลือก คาดว่าวันนี้ (5 กรกฎาคม) ถ้าอัยการสูงสุดตอบกลับมา วันที่ 6 กรกฎาคมสามารถนำเข้า ครม.เพื่อเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนที่หมอบริการให้ฉีดไฟเซอร์เข็ม 3 ให้บุคลากรด้านหน้า นั้น ให้ไปถามสธ. สำหรับวัคซีนที่ได้รับบริจาคมา เช่น ไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส จากสหรัฐอเมริกา นั้น เบื้องต้นอาจพิจารณาฉีดให้ต่างชาติที่อยู่ในไทยบางส่วน หรือประมาณ 20%

**อสส.ตรวจสัญญาซื้อโมเดอร์นาคืนให้อภ.แล้ว**  
ขณะที่ นายอิทธิพร แก้วทิพย์ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดและนายประยุทธ์ เพชรคุณ รองโฆษกฯ แถลงความคืบหน้ากรณีสำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาจัดซื้อโมเดอร์นา ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดส่งร่างสัญญาซื้อวัคซีนโมเดอร์นาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่าง ต่อมาวันเดียวกันเวลาประมาณ 15.00 น. องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ส่งร่างจัดซื้อโมเดอร์นาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญาหลังสำนักงานอัยการสูงสุดแถลงข้อเท็จจริงแล้ววันนั้น เรื่องนี้ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด (อสส.) เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งตรวจร่างสัญญาให้เสร็จโดยเร็ว จึงมอบให้คณะทำงานสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดำเนินการด่วนจนพิจารณาตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ในวันเปิดทำการ

วันนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงส่งคืนร่างสัญญาให้อภ.ไปดำเนินการต่อแล้ว

**ยันไม่มีสัญญาซื้อวัคซีนคิงคองที่อสส.แล้ว**  
นายประยุทธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ไม่มีร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนอยู่ในมือสำนักงานอัยการอีก ที่ผ่านมาสสำนักงานอัยการสูงสุดเร่งตรวจร่างสัญญานำเข้าวัคซีน ป้องกันสถานการณ์ระบาดตั้งแต่วัคซีนซิโนแวคใช้เวลาตรวจร่างสัญญา 1 วัน แอสตราเซนเนกา ใช้เวลาตรวจร่างฯ 5 วัน ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ ได้รับร่างสัญญาจัดซื้อจากกรมควบคุมโรควันที่ 29 มิถุนายน โดยตรวจร่างเสร็จและส่งกลับไปให้กรมควบคุมโรคช่วงเช้าวันที่ 5 กรกฎาคม ขอยืนยันว่าอัยการสูงสุด (อสส.) พิจารณาร่างสัญญาดังกล่าวทั้งหมดแล้วไม่มีติดค้าง ส่วนวัคซีนยี่ห้ออื่น เช่น สปุตนิก และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) ยังไม่ได้ส่งร่างสัญญาเข้ามา ส่วนรายละเอียดตรวจร่างสัญญาข้อเสนอแนะและจำนวนวัคซีน ต้องถามรายละเอียดไปยังอภ. แต่ขอให้เชื่อมั่นการตรวจร่างสัญญาของสำนักงานอัยการนั้นจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน

**เร่งตั้ง 14 ศูนย์พักคอย 2 พันคน รอคักษา**  
ความคืบหน้าการตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร (กทม.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงหลังประชุมตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชนประจำกลุ่มเขต ว่า กทม. ตั้งศูนย์พักคอยรอส่งต่อผู้ป่วย ขณะนี้ได้พื้นที่แล้ว 14 จุด รองรับผู้ป่วยได้ 2,000 คน และจะหาพื้นที่เพิ่มให้ได้ 20 จุด รองรับได้ 3,000 คน โดยศูนย์พักคอยนี้ไม่ใช่เป็นศูนย์รักษาตัว แต่เป็นศูนย์รองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด เพื่อแยกผู้ป่วยคัดกรองออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ รอเข้าสู่ต่อรักษาที่โรงพยาบาล แต่หากผู้ป่วยต้องการคอยอยู่ที่บ้านก็ได้ แต่ถ้าอยู่ในชุมชนที่แออัดต้องแยกมายังศูนย์พักคอย ซึ่งมีทั้ง 6 กลุ่มเขต ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 จุด เพื่อเปิดรับผู้ป่วยเร็วที่สุดมี 5 จุดที่พร้อมเปิดได้ก่อนคือ 1.อาคารปฏิบัติธรรม วัดอินทวิหาร เขตพระนคร รับได้ 170 เตียง 2.วัดสะพาน เขตคลองเตย รับได้ 250 เตียง 3.ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน เขตหนองจอก

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แห้วหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

รับได้ 200 เพียง 4.วัดศรีสุทธาวาสวิหาร เขตบางกอกน้อย รับได้ 90 เพียง และ 5.ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแคเรื่องสอน เขตบางแค รับได้ 150 เพียง รวมจำนวน ผู้ป่วยที่รับได้ทั้งสิ้น 860 เพียง และ จะเร่งเปิดให้ครบ 14 จุด รวมถึงเร่งหาพื้นที่จัดตั้งเพิ่มให้อีก 20 ศูนย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยให้ได้ 3,000 คน

**‘อนุทิน’รับเอกสารประชุมกก.วัคซีนไฟเซอร์**

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีเอกสารจากที่ประชุม บริหารจัดการ วัคซีนไฟเซอร์หลุดออกมา โดยในเอกสาร ระบุมติที่ประชุม เห็นชอบควรให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับระยะแรก 1.5 ล้านโดส เป็นวัคซีนเข็มที่ 1 ทั้งหมดแก่ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ในพื้นที่ระบาดรุนแรงคือ กทม.และปริมณฑลว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารภายใน จากการประชุมของคณะกรรมการวิชาการ เราไม่ควรวิพากษ์ วิจารณ์ เพราะเป็นเรื่องวิชาการ ตราบใดที่ยังไม่ได้มาเป็นขั้นตอนปฏิบัติ ก็ยังไม่ผลอะไร การประชุม คณะกรรมการวิชาการ มีอาจารย์แพทย์ ซึ่งเสียสละเวลาเข้ามา แม้ไม่ได้เป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวง หรือถูกจ้าง แต่สละตัวเองเข้ามาให้ความเห็นด้านวิชาการ ซึ่งได้บันทึกไว้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแนวปฏิบัติ เพราะหลังจากนั้นต้องมีอีกหลายขั้นตอน ที่จะตกลงกันว่าจะปฏิบัติแนวทางไหน ส่วนกรณีมีข้อความในเอกสาร ระบุ หากใช้เป็นเข็มที่ 3 ให้นำผลการทางการแพทย์ด้านหน้า ถือว่าเป็นการยอมรับว่าวัคซีนซิโนแวค มีประสิทธิภาพไม่พอ ตรงนั้นต้องสอบถามไปยังอาจารย์เหล่านั้น แต่ไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์กันไป โดยที่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติหรือผลบังคับใช้ ส่วนจะนำวัคซีนไฟเซอร์มาฉีดเป็นเข็มที่ 3 ให้นำผลการแพทย์หรือไม่ เป็นเรื่องวิชาการ ตนให้ความเห็นไม่ได้

**‘หมอโอภาส’ชี้ไม่ใช่ของจริง**

ส่วนนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.)กล่าวเรื่องนี้ว่า เอกสารที่ออกมาไม่ใช่เอกสารฉบับจริงของที่ประชุม โดยวันนั้นเป็นการประชุมวิชาการมี 3 คณะคือ คณะกรรมการวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะกรรมการวิจัยและวิชาการด้านบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีน ซึ่งคนเข้าร่วมประชุมค่อนข้างมาก มีทั้งร่วมประชุมและออนไลน์ แต่ทั้งหมดเน้นเรื่องวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน รวมทั้งไฟเซอร์ว่าควรต้องฉีดอย่างไรต่อไป กลไกเมื่อคณะชุดนี้ทำเสร็จ ต้องเสนอต่อคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้ต่อไป เพราะเป็นเรื่องวิชาการ ทั้งคณะกรรมการวิชาการ ต้องเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบให้เป็นข้อสั่งการ ส่วนคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคก็ต้องเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีน ส่วนคณะที่สามต้องเสนอคณะกรรมการด้านการจัดการวัคซีน เมื่อคณะที่เป็นทางการเห็นชอบจะเสนอ สบค.เห็นชอบต่อไป

“เอกสารการประชุมที่เผยแพร่ ออกไปนั้น ไม่เรียกว่าเอกสารหลุด แต่เป็นเอกสารไม่จริง เพราะคนเขียนสรุปไม่ใช่ฝ่ายเลขานุการประชุมนั้นๆ ไม่มีแพดเทิร์นทางการ เป็นเหมือนเขียนอ่านกันเอง ซึ่งเอกสารนี้ไม่จริง ส่วนที่ประชุมที่เสนอความคิดเห็น อยากรู้เสียไม่มีข้อสรุปใดๆ ทั้งสิ้น เอกสารนั้นเหมือนเอาสไลด์การประชุมไปปะติด ยืนยันไม่ใช่เอกสารจริงจากฝ่ายประชุม ไม่ควรเผยแพร่ต่อ เพราะเดี๋ยวจะไปกันใหญ่” นพ.โอภาส กล่าว และชี้แจงอีกว่า ปกติการประชุมวิชาการ จะมีความคิดเห็นหลากหลาย แต่ไม่ใช่ข้อสรุปสำคัญต้องดูบริบท การประชุมนั้น คนไม่ได้เข้าประชุม จึงไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไร แต่โดยมารยาทไม่ควรพูดแต่ที่แน่ๆ เอกสารนั้นไม่ใช่เอกสารหลุดแต่ไม่จริงเลย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

# สมุทรสาครหนัก ติดโควิดพุ่งไม่หยุด 395 ราย

ผู้ว่าฯ یرะศักดิ์พ้ออยากร้องให้  
ชูปิดรพ.เอกชนไม่รับตรวจ  
ภูเก็ตวันสั่งปิด 4 สถานศึกษา  
ปากน้ำป่วยอีก 41 ราย/ตาย 6  
ลพบุรี 2 โรงงานติดเชื้อเพิ่ม 112

โควิดทั่วประเทศทยอยยังพุ่งต่อเนื่อง สมุทรปราการป่วยใหม่ 411 ราย เสียชีวิต 6 ศพ สมุทรสาครหนักพุ่งไม่หยุด 395 ราย ผู้ว่าฯพ้อ ฝมยังอยากร้องให้ ฮึม! ชูปิด รพ.เอกชน ทิ้งตัว ไม่รับตรวจโควิด อ้างเตียงเต็ม ชลบุรี ป่วยใหม่ 279 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีบุคลากรทางการแพทย์ ติดด้วย ลพบุรีติดเชื้อ 2 คลัสเตอร์โรงงาน ติดพุ่ง 112 ราย สังกุมเข้มกักตัว 2 คลัสเตอร์โรงงาน ด้านภูเก็ตวันสั่งปิด 4 สถานศึกษา

▶▶▶ ต่อ : สมุทรสาคร -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

**สมุทรสาคร**

พบนักเรียน-ผู้ปกครองติดเชื้อโควิด บุรีรัมย์  
วันเดียวติดเชื้อ 45 ราย กระจาย 15 อำเภอ  
สั่งเพิ่มที่กักตัว 417 แห่งใน 23 อำเภอ

รองรับได้ 8 พันกว่าคน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 อัปเดต 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่สูงสุด มีดังนี้ 1.กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อเพิ่ม 1,729 ราย 2.สมุทรปราการ ติดเชื้อเพิ่ม 411 ราย 3.สมุทรสาคร ติดเชื้อเพิ่ม 395 ราย 4.ปทุมธานี ติดเชื้อเพิ่ม 352 ราย 5.สงขลา ติดเชื้อเพิ่ม 318 ราย 6.ชลบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 279 ราย 7.นนทบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 270 ราย 8.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อเพิ่ม 212 ราย 9.นครปฐม ติดเชื้อเพิ่ม 143 ราย 10.ปัตตานี ติดเชื้อเพิ่ม 133 ราย โดยในพื้นที่กทม.อัตราผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นอีกจาก 1,498 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 1,729 ราย ส่วนในจังหวัดปริมณฑลและอื่นๆสมุทรสาครและปทุมธานี แม้อัตราการติดเชื้อลดลงเพียงเล็กน้อยและตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงมาก เป็นหลักสองร้อยในทุกจังหวัด

**ปากน้ำยังหนักติดเชื้อเพิ่ม411ตาย6**

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ มีป่วยรายใหม่ 411 ราย แบ่งในพื้นที่ 361 ราย (ACF 109, WI 252) อ.เมือง 123 ราย อ.บางบ่อ 86 ราย อ.บางพลี 71 ราย อ.พระประแดง 63 ราย อ.พระสมุทรฯ 10 ราย อ.บางเสาธง 8 ราย รับมาร์กษาในจังหวัดสมุทรปราการ 50 ราย รวมยอดสะสม 19,281 ราย

ผู้เสียชีวิต 6 ราย ยอดสะสม 186 ราย รายที่ 1 เพศชาย อายุ 65 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเกาต์ รายที่ 2 เพศชาย อายุ 82 ปี โรคประจำตัวโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไขมันในเลือดสูง รายที่ 3 เพศชาย อายุ 65 ปี โรคประจำตัวโรคเบาหวาน รายที่ 4 เพศหญิง อายุ 63 ปี โรคประจำตัวโรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตเรื้อรังระยะ 4 โรคอ้วน รายที่ 5 เพศหญิง อายุ 71 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และรายที่ 6 เพศหญิง อายุ 61 ปี โรคประจำตัว โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตเรื้อรังระยะ 4

**สมุทรสาครติดเชื้อโควิดพุ่ง395ราย**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงาน สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่สีแดงเข้มโควิดพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 395 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,713 ราย หายป่วย 22,303 ราย และเสียชีวิตสะสม 47 ราย ขณะที่ นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด ระบุว่า ใครจะรู้บ้างท่ามกลางเสียงกันต่า วัคซีนไม่มาตามกำหนด จังหวัดนัคนมาคิดได้ยังไง แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าหมอกับพยาบาลต้องทำงานโดยไม่มีวันหยุด บางคนติดเชื้อเองเพราะคนไปปักปิดใหม่ไลน์ หลายคนต้องกักตัว ทุกคนเหนื่อยมาก

**ผู้ว่าฯวีระศักดิ์พ้อ'ผมอยากร้องไห้'**

ผู้ว่าฯสมุทรสาครระบุว่านอกจากวัคซีนไม่พอ คนเลขช่วยงานก็น้อยลงด้วยท่ามกลางเสียงพูดว่า เดี๋ยวไม่พอมองเห็นเป็นอย่างผู้ว่าฯพูดบ่อยๆ ว่า คนสมุทรสาครต้องได้รับการดูแลแต่ไม่มีสักคนที่รู้ว่า ณ ขณะนี้โรงพยาบาลรัฐทั้ง 3 แห่ง จะไม่มีคนต่างถิ่นอยู่ นอกจากโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลสนาม สติคิดว่าเลขผู้ป่วยที่มากขึ้น การจัดตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งใหม่เพิ่มขึ้น เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงบอกได้ว่าสถานการณ์วิกฤติเพียงไร เห็นนายอำเภอทั้งสามร่วมมรดกกับท้องถิ่น คณะเตรียมสถานที่สร้างโรงพยาบาลสนามแล้ว เห็นรอยแทนเห็นทีมงานของโรงพยาบาล รับคนเข้าคนออก คอยดูแลคนไข้แต่ละคนอย่างสุดกำลัง นอกจากกังวลเพราะคนหลายร้อยมาอยู่ในที่เดียวกันแล้วผมขอยากร้องไห้ ประชุมในแต่ละครั้ง ประชาชนทั้งคู่ทั้งขู ให้ทุกคนทุกหน่วยงานทำงานแข่งกับเวลาหลายคนถอดใจ ผู้ว่าฯไม่เห็นใจคนทำงานบ้างเลยเอาใจแต่ประชาชนอะไรก็ชาวบ้าน ส่วนชาวบ้านก็เห็นว่าอะไรก็

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

เข้าข้างข้าราชการ ทวงวัคซีนลูท่างเอาหน้า  
อย่างเดียว สมุทรสาคร เดินทางมาถึงจุดนี้  
ได้อย่างไร

### ผู้ว่าฯ อี๋มขูปิดรพ.เอกชนไม่รับตรวจ

นอกจากนี้ นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี  
ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ยังโพสต์ข้อความ  
ผ่านเฟซบุ๊ก “วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี” ระบุ  
ว่า “หากยังทิ้งตัวต่อไป หากรพ.เอกชน  
ยังไม่รับตรวจ อ้างว่าเตียงเต็ม  
ผมคงต้องเสนอกรรมการระดับจังหวัด  
พิจารณา ปิดต่อไป”

### ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 279 ราย เสียชีวิต 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
(สสจ.) ชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่  
ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ระบุว่า  
วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่  
จำนวน 279 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย  
ยอดสะสมผู้เสียชีวิตรวม 51 ราย โดย  
เป็นการระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือ  
คลัสเตอร์ ในสถานประกอบการ 9 แห่ง  
และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง  
9 แห่ง และชุมชน 3 แห่ง ตรวจเชิงรุก  
คลัสเตอร์โรงงานน้ำแข็งภูพาน ด.ห้วยใหญ่  
อ.บางละมุง 22 ราย, คลัสเตอร์แคมป์  
ก่อสร้าง บริษัท จีนเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด  
อ.บางละมุง 21 ราย, โรงงานน้ำแข็ง  
ห้วยชายจีน ด.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง 14 ราย,  
คลัสเตอร์บริษัทไทยคชสารโลจิสติกส์  
เซอร์วิส จำกัด อ.ศรีราชา 13 ราย,  
คลัสเตอร์ตลาดเช้าสดหีบ อ.สัตหีบ 14 ราย  
สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ร่วมวงสวรรค์)  
1 ราย, มีบุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย  
อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 1 ราย  
เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ต่างจังหวัด  
กทม. 3 ราย ปทุมธานี 3 ราย ภูเก็ต  
1 ราย สัมผัสผู้ป่วยที่เดินทางมาจาก  
พื้นที่เสี่ยง ต่างจังหวัด สมุทรปราการ  
2 ราย ระยอง 1 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน  
ในครอบครัว 60 ราย จากสถานที่ทำงาน  
46 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่าง  
สอบสวนโรค) 44 ราย อยู่ระหว่างการ  
สอบสวนโรค 32 ราย

### นนทบุรีติดเชื้อยังพุ่งไม่หยุด

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี  
เผยแพร่ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในจ.นนทบุรี

สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ จากในครอบครัว,  
ชุมชนเสี่ยง, ในที่ทำงาน และคลัสเตอร์  
ตลาด เพศหญิง 108 ราย เพศชาย  
149 ราย ต่างชาติ 10 ราย (พม่า 6 ราย  
ลาว 2 ราย กัมพูชา 1 ราย และฟิลิปปินส์  
1 ราย) ภูมิลำเนา อ.ปากเกร็ด 105 ราย  
อ.บางบัวทอง 53 ราย อ.เมือง 53 ราย  
อ.บางใหญ่ 20 ราย อ.บางกรวย 17 ราย  
อ.โพธิ์น้อย 9 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน  
จำนวน 257 ราย คัดกรองก่อนผ่าตัด 3 ราย  
คัดกรองเชิงรุก 44 ราย (ชุมชนหลังเมเจอร์  
ห้าแยกปากเกร็ด ตรวจ 400 ราย เชิงรับ  
210 ราย ในครอบครัว 59 ราย, เพื่อน/  
เพื่อนร่วมงาน 10 ราย, สถานที่กักตัว LQ  
3 ราย, ผู้ที่กักตัวที่บ้าน HQ 6 ราย,  
ผู้ช่วยพยาบาล คลินิก ARI รพ.นนทเวช  
1 ราย, พยาบาลกรมราชทัณฑ์ 1 ราย,  
พยาบาล Ward 5 รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์  
1 ราย, เจ้าหน้าที่ของ รพ.เกษมราษฎร์  
รัตนธิเบศร์ 1 ราย

### ภูเก็ต่วนปิด 4 สถานศึกษา/นร.ติดเชื้อ

ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ตแจ้งว่า  
เทศบาลเมืองกะทู้ประกาศเรื่องปิด  
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ระบุ  
ว่าเนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่  
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ระลอกใหม่ ยังมีผู้ป่วย  
อย่างต่อเนื่อง และทางเทศบาลเมืองกะทู้  
ได้รับประสานจากสำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  
2564 ว่ามีผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียน  
เทศบาล 2 บ้านกะทู้ได้รับการตรวจเชื้อมี  
ผลเป็นบวกและทางเทศบาลได้พิจารณา  
แล้วว่า นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนใน  
สังกัด เป็นผู้สัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อ  
ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร  
ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองกะทู้ อาศัยอำนาจ  
ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  
ปีการศึกษา การเปิดและปิด สถานศึกษา  
พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.

2548 เทศบาลเมืองกะทู้จึงประกาศปิด  
สถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษทั้ง 4 แห่ง  
ดังนี้ 1.โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้  
2.โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้ 3.ศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกิดโฮ 4.ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กบ้านกะทู้ เพื่อให้เป็นไปตาม  
มาตรการของศูนย์ บริหารสถานการณ์  
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 จึงประกาศปิดเรียนเป็นเวลา 14 วัน  
ในระหว่างวันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564  
เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ภายในบริเวณ  
โรงเรียน และให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ  
ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

### โรงงานลพบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 112 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ  
ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ลพบุรี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา-19 ระลอกสาม และจาก  
คลัสเตอร์ 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานมินิแบ  
ในพื้นที่ อ.เมืองลพบุรี และโรงงานบีฟู๊ดส์  
ในพื้นที่ อ.พัฒนานิคม ทำให้ยอดผู้ติด  
เชื้อโควิด-19 จุดไม่อยู่แล้ว วันนี้พบ  
ผู้ป่วยเพิ่ม 112 ราย แยกเป็นผู้เกี่ยวข้อง  
กับบริษัทเอ็น เอ็ม บี-มินิแบ (โรงงาน  
ลพบุรี) 2 ราย ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท บีฟู๊ดส์

73 ราย เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19  
และมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง 37 ราย ทำให้ยอด  
ผู้ป่วยโควิด-19 สะสมอยู่ที่ 825 ราย รักษาหาย  
แล้ว 415 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย

### สั่งคุมเข้มกักตัว 2 คลัสเตอร์โรงงาน

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จ.ลพบุรีมีจำนวน  
ผู้ป่วยกักตัวโรงงานทั้ง 2 แห่ง รวม  
258 ราย แยกเป็นผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับ  
บริษัทมินิแบ (โรงงานลพบุรี) 64 ราย  
และผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บีฟู๊ดส์  
194 ราย ทีมควบคุมโรค สำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ทีมควบคุม  
โรคอำเภอพัฒนานิคมเข้าตรวจคัดกรอง  
เชิงรุกให้พนักงานและแนะนำบริษัทให้มี  
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่าง  
เข้มงวด ระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อ



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

และกลับไปพักที่บ้านหรือที่พัก ขอให้ระมัดระวัง ไม่ใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวอย่างเด็ดขาดเพื่อลดความเสี่ยงกระจายเชื้อ รวมทั้งพนักงานที่ตรวจหาเชื้อครั้งแรกแต่ผลตรวจเป็นลบ ขอให้กักตัวในที่พักให้ครบ 14 วัน หากไม่สามารถกักตัวได้ ไม่สามารถแยกกักตัวในบริเวณที่พักอาศัยได้ ให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือสภ.ในพื้นที่เพื่อเข้ากักตัวในสถานที่กักตัวของจังหวัด

**บุรีรัมย์วันเดียวพุ่ง45ราย12อำเภอ**  
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ว่ายังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง วันเดียว พบสถิติผู้ติดเชื้อใหม่ วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 45 ราย กระจายใน 15 อำเภอ ได้แก่ อ.กระสัง 9 ราย, อ.ประโคนชัย 8 ราย, อ.ลำปลายมาศ 6 ราย, อ.พุทไธสง 4 ราย, อ.ห้วยราช กับ อ.สตึก อำเภอละ 3 ราย, อ.ละหานทราย อ.โนนสุวรรณ และ อ.คูเมือง อำเภอละ 2 ราย, อ.บ้านกรวด อ.พลับพลาชัย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.หนองกี่ อ.เมือง และ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอละ 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 421 ราย

รักษาพยาบาลที่บ้านแล้ว 243 ราย อยู่ระหว่างรักษา 175 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย

**สั่งปรับเพิ่มที่กักตัวรองรับ417แห่ง**  
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ออกประกาศเรื่องการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 10 สำคัญ คือ 1.ปรับปรุง แก้ไขสถานที่กักกันตัว (State Quarantine/ Alternative State Quarantine/ Local Quarantine) จำนวน 23 อำเภอ 417 แห่ง สามารถรองรับผู้กักกันตัวได้ 8,252 คน และ 2.กำหนดให้บ้านสวนรีสอร์ทเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ชั่วคราว (โรงพยาบาลสนาม) จังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มเติม

**เครือข่ายแรงงานจี้รัฐหาวัคซีนคุณภาพ**  
วันเดียวกัน ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน นำโดย น.ส.ธนพร วิจันทร์ ทำกิจกรรมนำโลงศพ วางรูปนายทศพลเกษม รัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องการแก้ปัญหาโควิด โดย น.ส.ธนพรเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่มีคุณภาพ ให้ทุกคนในประเทศไทยได้ฉีดภายในเดือนตุลาคม โดยให้สำนักงานประกันสังคมและเอกชนสั่งซื้อโดยตรง และให้รัฐบาลจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวน และไม่ถือเป็นวันลา กรณี

พนักงานที่หยุดงาน เพราะกักตัว หรือเพราะต้องไปรักษาตัวจากติดเชื้อโควิด อีกทั้งให้รัฐบาลจัดตรวจคัดกรองเชิงรุก ในสถานประกอบการให้ลูกจ้างทุกคน พร้อมเยียวยาประชาชน และแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 คนละ 5,000 บาท เป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน ขอให้รัฐบาลจัดสวัสดิการดูแลประชาชน และขอให้นายกรัฐมนตรีลาออก เนื่องจากบริหารงานล้มเหลว พร้อมสนับสนุนกลุ่มราษฎรไม่ลดเพดานสามข้อเรียกร้อง โดยนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับข้อร้องเรียน

**ร้องผู้ตรวจฯสอบรบ.จัดซื้อวัคซีนล่าช้า**  
เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ นำโดย พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวะพันธ์ศรี และนายอัครชัย เขียววิบูลย์ แกนนำกลุ่มไทยไม่ทน เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายทัญญู ทิพยมณฑารองเลขานุการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายท.รมว.สาธารณสุข ผอ.องค์การเภสัชกรรม ผอ.องค์การอาหารและยา คณะกรรมการบริหารวัคซีน รมว.มหาดไทย กรณีบริหารจัดการวัคซีนป้องกันการระบาดของเชื้อโควิดล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ

โดย พ.ท.พญ.กมลพรรณ กล่าวว่า

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

▶ **ถ่ายรูปคู่:** นายวีรศักดิ์ พิษณุวงศ์ ประธานหอการค้า จ.สุรินทร์ โพลศึกษาและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าตนติดเชื้อโควิด-19 หลังกลับจากการร่วมงานเกิดแซนด์บ็อกซ์ ที่ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยในงานดังกล่าวได้ถ่ายรูปคู่กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม ซึ่งขณะนี้ได้ทำการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

# สมุทรสาครหนัก ติดโควิดพุ่งไม่หยุด395ราย

ผู้ว่าฯวิระศักดิ์พ้ออยากร้องให้  
ชูปิดรพ.เอกชนไม่รับตรวจ  
ภูเก็ตวันสั่งปิด4สถานศึกษา  
ปากน้ำป่วยอีก41ราย/ตาย6  
ลพบุรี2โรงงานติดเชื้อเพิ่ม112

โควิดทั่วประเทศทยอยยังพุ่งต่อเนื่อง สมุทรปราการป่วยใหม่ 411 ราย เสียชีวิต 6 ศพ สมุทรสาครหนักพุ่งไม่หยุด 395 ราย ผู้ว่าฯพ้อ ผมยังอยากร้องให้ ฮึม! ชูปิด รพ.เอกชน ทิ้งตัว ไม่รับตรวจโควิด อ้างเตียงเต็ม ชลบุรี ป่วยใหม่ 279 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีบุคลากรทางการแพทย์ ติดด้วย ลพบุรีติดเชื้อ 2 คลัสเตอร์โรงงาน ติดพุ่ง 112 ราย สังกุมเข้หมักกักตัว 2 คลัสเตอร์โรงงาน ด้านภูเก็ตวันสั่งปิด 4 สถานศึกษา

▶▶▶ ต่อ : สมุทรสาคร -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**ศพโควิดล้นห้องดับจิต**  
**สธ. 'ฟิจิ' รับมือไม่ทัน**  
**'นครไฮจิมีนทร์' คนใช้พุ่ง**

“ฟิจิ” ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ กำลังประสบปัญหาาระบบสาธารณสุขใกล้พัง ศพคนป่วยล้นห้องดับจิต

▶▶▶ ต่อ : ห้องดับจิต-หน้า 2

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

## ห้องดับจิต

ในขณะที่ นครโฮจิมินห์ ของเวียดนาม  
ยอดผู้ป่วยพุ่ง ส่วนเนื้อหาให้บริการ  
แพทย์ทางไกลฟรีกับคนไข้

กระทรวงสาธารณสุขพิจ ประเทศ  
หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้  
แถลงว่า เนื่องจากห้องดับจิตในโรงพยาบาล  
อนุสรณ์สงครามอาณานิคมเต็มศักยภาพ  
แล้ว จึงขอให้ครอบครัวเร่งดำเนินการย้ายศพ  
ออกจากโรงพยาบาลไปประกอบพิธีต่อไป  
แถลงการณ์ไม่ได้ระบุว่า ห้องดับจิตนี้รับศพ  
ได้จำนวนเท่าใด แต่เผยเพียงว่า มีผู้เสียชีวิต

จากโรคโควิด-19 แล้ว 28 คน นับจาก  
การระบาดระลอก 2 เริ่มขึ้นในเดือน  
เมษายน

รอยเตอร์เสริมว่า โรงพยาบาล  
อนุสรณ์สงครามอาณานิคม ซึ่งเป็นโรง  
พยาบาลรัฐเพียงแห่งเดียวในกรุงชวาของ  
พิจได้เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วย  
โรคโควิด-19 เท่านั้น พิจประสบความสำเร็จ  
ในการควบคุมโรคโควิด-19 ในช่วง  
แรก แต่ขณะนี้เชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่

พบในอินเดียเป็นแห่งแรกกำลังแพร่ระบาด  
ยอดผู้ติดเชื้อใหม่เมื่อวันอาทิตย์ทำสถิติ  
สูงสุดที่ 522 คน ทำให้ยอดติดเชื้อ  
สะสมกว่า 6,160 คน เสียชีวิต 30 คน  
ประชากรพิจ 900,000 คน ฉีดวัคซีนเข็ม  
แรกของแอสตราเซนเนกาหรือซิโนฟาร์ม  
แล้วร้อยละ 54 และฉีดครบ 2 เข็มแล้ว  
เกือบร้อยละ 9

ต่อ : ห้องดับจิต - หน้า 11

# มั่นคง ครองไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๒)

## ห้องดับจิต

ด้านเว็บไซต์เว็บบอร์ดนามเอ็กซ์เพรสต์ รายงานอ้างกระทรวงสาธารณสุขว่า นครโอจิมีนห์พบผู้ติดเชื้อใหม่ 175 คน ในจำนวนนี้ 121 คนอยู่ในพื้นที่กักโรค และมีผู้ติดเชื้อ 54 คน ที่ยังไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ ขณะเดียวกันมีรายงานมีผู้เสียชีวิตรายแรกในจังหวัดเหงะอาน ทางตอนกลางของประเทศ ทำให้อยอดเสียชีวิตทั้งประเทศรวม 87 คน

ทั้งนี้นับตั้งแต่เวียดนามเกิดการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พบผู้ติดเชื้อในชุมชนรวมแล้ว 16,782 คน ใน 55 เมือง และจังหวัดจากทั้งหมด 63 เมืองและจังหวัดนครโฮจิมินห์ ซึ่งมีประชากรเกือบ 9 ล้านคน มีผู้ติดเชื้อในระลอกนี้รวม 6,209 คน กลายเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดหนักที่สุดในประเทศเมื่อวันอาทิตย์ แขวงหน้าจังหวัดบักซางทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่มีผู้ติดเชื้อในระลอกนี้รวม 5,661 คน ส่วนยอดติดเชื้อสะสมในเวียดนามตั้งแต่เริ่มมีการระบาดอยู่ที่กว่า 19,900 คน

นายบูดี ภูนาดี ชาตินี รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย เผยวันนี้ว่า ทางกระทรวงให้บริจากระบบแพทย์ทางไกลตั้งแต่วันอังคาร ผ่านบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันแพทย์ทางไกลของอินโดนีเซีย เช่น อะโลดอคเตอร์ (Alodokter) และฮาโลดอค (Halodoc) ซึ่งจะให้บริการปรึกษาและบริการส่งยาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องเข้าคิวรอที่โรงพยาบาล และช่วยให้โรงพยาบาลสามารถมุ่งเน้นไปที่การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการปานกลาง หนัก และรุนแรงได้

ขณะนี้ อินโดนีเซียมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมกว่า 2.28 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตกว่า 60,500 คน ถือเป็นยอดผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน วิ.เค. พอล สมาชิกของนิตี ายอก (NITI Aayog) คลังสมองด้านการวางแผนนโยบายของรัฐบาลอินเดีย แถลงข่าวว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) สองโดส ป้องกันการเสียชีวิตได้ราวร้อยละ 98 ขณะที่วัคซีนหนึ่งโดสป้องกันการเสียชีวิตเกือบร้อยละ 92

พอลแถลงข่าวในกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย โดยอ้างอิงผลการศึกษาในตำราวิจัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ณัฐบัญญัติทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ ในเมืองจันซีครห์ ร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นรัฐปัญจาบ

การศึกษาข้างต้นพบว่าในกลุ่มตำราวิจัย 4,868 นาย ซึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในจำนวนนี้เสียชีวิต 15 ราย เนื่องด้วยโรคโควิด-19 หรือคิดเป็นผู้เสียชีวิต 3.08 รายต่อ 1,000 นาย ส่วนกลุ่มตำราวิจัย 35,856 นาย ซึ่งฉีดวัคซีนหนึ่งโดส มีผู้เสียชีวิต 9 ราย คิดเป็นผู้เสียชีวิต 0.25 รายต่อ 1,000 นาย ด้านกลุ่มตำราวิจัยฉีดวัคซีนครบสองโดส 42,720 นาย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย หรือคิดเป็นผู้เสียชีวิต 0.05 รายต่อ 1,000 นาย

พอลกล่าวตัวเลขข้างต้นบ่งชี้ว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หนึ่งโดสป้องกันการเสียชีวิตร้อยละ 92 ขณะที่วัคซีนสองโดสป้องกันได้ถึงร้อยละ 98

พอลทิ้งท้ายว่าการศึกษาและข้อมูลที่ได้รับนี้แสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ป้องกันอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต พร้อมเรียกร้องประชาชนเชื่อมั่นว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒

สถานการณ์ COVID-19			
ประจำวัน 5 กรกฎาคม 2564 ที่มา <a href="http://www.worldometers.info">www.worldometers.info</a>			
อันดับที่ 65 ไทย		ติดเชื้อรวม 220 ประเทศ	
ผู้ป่วย	289,233 ราย	ผู้ป่วยรวม	184,605,647 ราย
ผู้เสียชีวิต	2,276 ราย	ผู้เสียชีวิตรวม	3,994,317 ราย
รักษาหาย	223,437 ราย	รักษาหายรวม	168,945,475 ราย
ประเทศ	ผู้ป่วย	ผู้เสียชีวิต	รักษาหาย
1. สหรัฐอเมริกา	34,592,377	621,293	29,096,816
2. อินเดีย	30,585,229	402,758	29,700,430
3. บราซิล	18,769,808	524,475	17,082,876
4. ฝรั่งเศส	5,786,203	111,161	5,630,193
5. รัสเซีย	5,635,294	138,579	5,083,441
6. ตุรกี	5,444,786	49,924	5,314,930
7. อังกฤษ	4,903,434	128,222	4,334,656
8. อาร์เจนตินา	4,535,473	95,904	4,156,006
9. โคลอมเบีย	4,350,495	108,896	4,047,147
10. อิตาลี	4,263,317	127,649	4,091,004
11. สเปน	3,833,868	80,911	3,606,789
12. เยอรมนี	3,738,451	91,584	3,629,300
13. อิหร่าน	3,254,818	84,792	2,926,266
14. โปแลนด์	2,880,308	75,085	2,652,228
15. เม็กซิโก	2,540,068	233,622	2,014,868
16. อินโดนีเซีย	2,284,084	60,582	1,928,274
17. ยูเครน	2,237,823	52,484	2,171,601
18. เปรู	2,065,113	193,230	N/A
19. แอฟริกาใต้	2,062,896	61,840	1,808,082
20. เนเธอร์แลนด์	1,689,106	17,756	1,641,643

(20 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 สูงที่สุดในโลก)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



ปธ.หอการค้าสุรินทร์ติดเชื้อ  
อนุทินแจกปมเอกสาร  
'เข้ม3ไฟเซอร์'ยังไม่ยุติ  
อสส.ผ่านติลโมเดอรนา  
แค่2วันจบ-ส่งคืน'อก.'  
รื้อแผนฉีดสู่เดลต้ากรุง

บิกซ์กักตัว 7 วัน ตกเป็นกลุ่มเสี่ยง เหตุ ปธ.หอการค้า  
สุรินทร์ที่ติดเชื้อโควิดขอเซลฟี่ขณะร่วมงานที่ภูเก็ต  
อก.ยังสั่งจองโมเดอรนาได้ 5 ล.โดส (อ่านต่อหน้า 12)



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

## ต่อจากหน้า 1

### เอสเอ็มอี

#### ‘บิ๊กคู่’สั่งเน้นช่วยเอสเอ็มอีจัว

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ด สสว.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ขณะต้องกักตัวเนื่องจากใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดระหว่างเดินทางไปเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ต้องการให้ สสว. ปรับรูปแบบการทำงานให้ดีขึ้น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้มีผลสัมฤทธิ์ ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย พร้อมกับปรับปรุงระบบ ระเบียบราชการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ สสว. ต้องบูรณาการเปิดช่องทางต่างๆ ให้คนเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ให้สอดคล้องการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

นายกฯกล่าวว่า เอสเอ็มอี มี 4 ระดับที่แตกต่างกัน คือ 1.เอสเอ็มอีที่ดีที่สามารถส่งเสริมไปต่างประเทศ 2.เอสเอ็มอีระดับปานกลาง ที่ต้องส่งเสริมให้ดีขึ้น 3.เอสเอ็มอี ส่วนที่กำลังจะล้ม หากมีศักยภาพต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 4.เอสเอ็มอีที่ล้มเหลว ต้องรวบรวมข้อมูลเอสเอ็มอี ในส่วนนี้เพื่อนำมาพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

“เศรษฐกิจของไทย ส่วนหนึ่งที่ยังเคลื่อนได้ก็เพราะเอสเอ็มอี จึงขอให้เน้นช่วยผู้ประกอบการรายเล็ก ถึงแม้ว่าจะมีคนอยู่ในระบบภาษีจำนวนน้อยก็ตาม แต่ผู้มีรายได้น้อย แรงงานคนตัวเล็กทั้งหมดที่อยู่ในระบบนี้ ต้องได้รับการดูแล มีอาชีพและมีรายได้ประจำวัน ดังนั้น ต้องหาแนวทางช่วยเหลือเอสเอ็มอี ให้เข้าสู่ระบบ โดยหาเป้าหมายให้เจอว่าเอสเอ็มอี ที่ช่วยเหลืออยู่นั้นอยู่ในกลุ่มใดบ้าง ต้องหาช่องทางที่ได้ข้อมูลของเอสเอ็มอี ในแต่ละกลุ่มต้องนำข้อมูลเอสเอ็มอีของแต่ละกระทรวงมาพิจารณา เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนงานในแต่ละกระทรวง เตรียมความพร้อมของเอสเอ็มอี ในระดับปฏิบัติให้มีความพร้อม เพิ่มประสิทธิภาพของเอสเอ็มอี และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อไปในอนาคต หากทำได้และเข้มแข็งเอสเอ็มอี จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยที่สุด” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

#### ปลื้มพีทซ์จัดไทยมีเสถียรภาพ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ข้อมูลจากพีทซ์ เรทติ้งส์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รายงานเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) สะท้อนภาพความเชื่อมั่นนักลงทุนทั่วโลก และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย

นายอนุชากล่าวว่า การจัดอันดับของพีทซ์มีตัวชี้วัดจาก 1.ภาคการคลังสาธารณะ สะท้อนภาพความแข็งแกร่งของการบริหารจัดการทางการคลังอย่างรอบคอบและเป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ แม้ว่าหนี้

สาธารณะจะเพิ่มขึ้นจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด และ 2.ภาคการเงินต่างประเทศ ที่ยังคงมีความเข้มแข็ง ส่งผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลและทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง เพียงพอใช้จ่ายถึง 10.8 เดือน และคาดว่าในปี 2564 ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะยังคงเกินดุลที่ร้อยละ 0.5 ต่อจีดีพี และจะเกินดุลต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว

#### คาดศก.ปีหน้าขยายตัว4.2%

นายอนุชากล่าวว่า สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 พีทซ์เชื่อมั่นว่าจะเริ่มฟื้นตัวเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกสินค้าและการเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการลงทุนของภาครัฐ อีกทั้ง คาดว่าเศรษฐกิจของไทยในปี 2565 จะขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 เนื่องจากการขยายตัวของอุปสงค์ภายนอกประเทศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ เมื่อการระบาดของโควิดคลี่คลาย เศรษฐกิจฟื้นตัวและรายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจะทำให้รัฐบาลจัดทำงบประมาณขาดดุลลดลง

“รัฐบาลพึงพอใจกับการจัดอันดับ โดยเสนอมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว พยายามเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างกว้างขวางและครอบคลุม รวมถึงการเปิดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องไปแล้ว เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และจะเริ่มเปิดพื้นที่อื่นๆ ที่มีความพร้อมต่อไป เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า กลางเดือนกรกฎาคมนี้ ตามนโยบายเปิดประเทศภายใน 120 วันของนายกฯ” นายอนุชากล่าว

“สำหรับผู้ที่พลาดจองซื้อครั้งนี้ สน. ยังมีพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ เปิดจำหน่ายอีก วงเงินจำหน่าย 40,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคมนี้ ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท ซื้อได้ไม่จำกัดวงเงิน จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี” นางแพตริเซียกล่าว และว่า สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ จำหน่ายผ่านวอลเล็ต สมม. บนแอปพ์ เม้าตัง ที่ขายหมดไปแล้ว ขณะนี้ ยังไม่มีการพิจารณาขยายวงเงินเพิ่มเติม โดยพันธบัตรออมทรัพย์ในปีงบประมาณ 2564 ของ สน. ขณะนี้ได้ออกมาครบตามแผนวงเงิน 100,000 ล้านบาท ที่วางไว้แล้ว โดยรุ่น ยิ่งออมยิ่งได้ วงเงินรวม 50,000

#### คลายล็อกก่อสร้างช่วยได้บางส่วน

น.ส.ลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยว่า การคลายล็อกก่อสร้างช่วยผู้ประกอบการและแรงงานได้บางส่วนเท่านั้น เพราะจากการสำรวจในเดือนต้นพบว่า ยังมีแรงงานกว่า 70% จากจำนวนแรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯทั้งหมดรวม 575 คน ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้ และในบางแคมป์ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหลังจากที่รัฐประกาศให้มีการปิดแคมป์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา

น.ส.ลิซ่ากล่าวว่า ก่อนหน้านี้ส.ส.ได้หารือกับกระทรวงแรงงานเรื่องการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบประกันสังคม และเรื่องการจัดหาวัคซีนให้กับแรงงานกลุ่มนี้ โดยกระทรวงรับปากว่าจะหาวัคซีนและจัดการปัญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ขณะนี้ครบกำหนดแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ส.ส.จึงจะขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้า

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

น.ส.ลิซ่ากล่าวว่า ส่วนเรื่องการขยายอายุสัญญาโครงการ เบื้องต้นได้ส่งเรื่องถึงกรมบัญชีกลาง - เพราะหลายสัญญาติดปัญหาเรื่อง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดให้มีการใช้ดุลพินิจในการดำเนินการ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ดุลพินิจจึงไม่สามารถขยายอายุสัญญาได้ ซึ่งได้ยื่นขอความช่วยเหลือภาครัฐและได้ขอเข้าพบนายกฯมาแล้ว 1 ปีครึ่งแล้ว แต่ยังไม่มีการแก้ไขเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ยกให้ภาครัฐเร่งช่วยเหลือด่วน

“การผ่อนคลายเป็นเรื่องที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเขาใจได้นิดหน่อย เพราะแรงงานบางส่วนได้กลับมาทำงาน แต่ยังมีอีกหลายปัญหาที่ยกให้รัฐบาลเร่งแก้ไขโดยด่วน” น.ส.ลิซ่ากล่าว

## ลุยเปิดสมุยพลัสโมเดล 15 ก.ค.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า หลังจากเปิดภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แบบไม่กักตัวหรือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะนี้เตรียมเดินทางเปิดสมุยเกาะพะงัน และเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรับต่างชาติ หรือโครงการสมุย พลัส โมเดล ที่มีกำหนดเริ่มในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ โดยความคืบหน้าล่าสุด ภายในสัปดาห์นี้จะทำหนังสือ

ยืนยันโหมไลน์การเปิดประเทศที่จะเริ่มต้นในเมืองท่องเที่ยวหลักก่อน เพื่อจัดหาวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร 70% ในพื้นที่ ซึ่งการฉีดวัคซีนในพื้นที่ทั้ง 3 เกาะ ไม่่ามีปัญหาอะไร เพราะนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เกาะสมุย ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และรับทราบโครงการแล้ว คาดว่าการเปิดสมุยในช่วงแรกถือเป็นการนำร่อง ซึ่งน่าจะมียกนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาจำนวนไม่มากนัก เบื้องต้นทั้งเดือนกรกฎาคม น่าจะอยู่ที่ 1,000 คน และสร้างรายได้ 100 ล้านบาท โดยลูกค้าเป้าหมายของสมุย เป็นประเทศแถบยุโรป ซึ่งเป็นลูกค้าหลักเน้นเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง รวมถึงมีความต้องการแบบเฉพาะ อาทิ กลุ่มคู่รัก กลุ่มที่ต้องการเดินทางเข้ามาจัดงานแต่งงาน หรือกลุ่มแอลจีบีทีคิว

## ปรับกฎใหม่ต้องกักตัวก่อนทุกราย

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ส่วนรูปแบบการเปิดสมุยรับต่างชาติ จะแตกต่างจากภูเก็ต ที่แม้จะไม่พบเชื้อโควิดหลังตรวจหาเชื้อแล้ว แต่ยังคงต้องกักตัวอยู่ โดยผู้เดินทางมาเกาะสมุยใน 3 วันแรก ต้องอยู่ในบริเวณโรงแรม วันที่ 4-7 จึงจะสามารถออกจากพื้นที่โรงแรมได้

แต่ต้องอยู่ภายในเกาะสมุย โดยช่วง 7 วันแรกต้องพักในโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (เอแอลคิว) เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมี 9 แห่งรวม 254 ห้อง หลังจากนั้นในวันที่ 8-14 นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือไปท่องเที่ยวหรือพักในเกาะพะงัน และเกาะเต่าได้ แต่ต้องเป็นโรงแรมที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและสุขอนามัย (เอสเอสเอพลัส) เท่านั้น เนื่องจากมีการระบุไว้ในหลักเกณฑ์การปฏิบัติตัวในการเข้าประเทศ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่เนื่องจากโรงแรมในเกาะพะงันและเกาะเต่าอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จึงไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการได้รับมาตรฐานเอสเอสเอพลัส จึงอยู่ระหว่างหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ต่างชาติสามารถเดินทางเข้าไปพักในพื้นที่ได้

“นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อร่วมโครงการสมุย พลัส โมเดล ต้องเข้าเดินทางเข้าพื้นที่ผ่านทางอากาศ หรือเครื่องบินเท่านั้น โดยสามารถบินจากต่างประเทศมาเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จะให้บริการเที่ยวบินพิเศษในเส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย (ไป-



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

กลับ) วันละ 3 เทียบวัน เฉพาะผู้โดยสารที่ร่วมโครงการนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม เป็นต้นไป รวมถึงอยู่ระหว่างการหรือกับลิงคโพร แอร์ไลน์ และกาตาร์ แอร์เวย์ส บินตรงลงที่เกาะสมุยด้วย” นายยุทธศักดิ์กล่าว

#### เปิดใหม่ไลน์จว.ต่อคิวเปิดเมือง

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับพื้นที่นำร่องอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในการเปิดรับต่างชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางบก ได้แก่ จ.ชลบุรี ในพื้นที่ พัทยา บางละมุง และสัตหีบ ภายใต้ชื่อ Neo Pattaya หรือเอกชนใช้ชื่อว่า พัทยา มูฟ ออน ในวันที่ 1 กันยายน 2564 และการเปิดพื้นที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และชะอำ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ล่าสุดปรับใช้ชื่อว่า ไทยแลนด์ รีเวียว่า โดยได้ขอให้ทั้งสองพื้นที่ลองคิดโมเดลการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้ว เพื่อใช้เป็นแผนสำรอง อาทิ แทนที่จะทำแบบเกาะสมุย แบบ 3+4+7 ก็อาจจะทำเป็น 0+5+9 คือ 5 วันแรกให้อยู่ภายในบริเวณโรงแรมก่อน พอเริ่มวันที่ 9 ถึงให้ออกไปเที่ยวในเส้นทางที่กำหนดเฉพาะได้ เพื่อเวลาไปหารือกับกระทรวงสาธารณสุข จะได้มีทางเลือกไว้ เพราะเกาะสมุย ก็ทำไม่เหมือนภูเก็ต ฉะนั้นในพื้นที่ทางบกอาจต้องระวังมากขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิด



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อจากหน้าที่ ๑๕)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อจากหน้า ๑๕)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อจากหน้าที่ ๑๕)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑